

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật,  
hòa giải ở cơ sở năm 2021**

Thực hiện Công văn số 08/HĐPBGDPL ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Pleiku Về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021;

UBND xã Chur Á báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn xã như sau:

**A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

**1. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành:**

***1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện:***

UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn ban hành các văn bản nhằm triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2021, cụ thể như sau: Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND xã Chur Á về công tác tư pháp năm 2021, Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND xã Chur Á về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2021.

***1.2. Những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL***

Trong năm 2021 trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 UBND xã đã triển khai thực hiện dưới những hình thức phù hợp và đạt được một số kết quả sau:

UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch biên soạn tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và đăng tải các bài viết tuyên truyền trên các lĩnh vực trên trang thông tin điện tử xã. Trong năm 2021 UBND xã đã soạn thảo 10 đề cương tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về chủ đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư,.... 03 đề cương về Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 và Nghị định

136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi. Phát trên sóng truyền thanh của xã các nội dung đã soạn thảo trên tổng cộng 20 lần/30 phút 1 lần phát. Gửi các đề cương này đến cho câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật và gửi đến ban nhân dân 10 thôn làng để tuyên truyền trong hội viên và nhân dân.

Đã đăng tải lên trang thông tin điện tử xã tổng cộng 13 bài viết với nội dung tuyên truyền trên một số lĩnh vực chủ yếu sau: 10 đề cương tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về chủ đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư,... 03 đề cương về Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

Nhiệm vụ thực hiện trong 2 tháng cuối năm: tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử và tổ chức hội nghị tuyên truyền tại UBND xã.

**Hòa giải ở cơ sở:** trong cuối năm 2019 UBND xã đã phối hợp với UBMTTQVN xã thực hiện kiện toàn lại tổ hòa giải ở các thôn, làng; Trong năm 2021 (tính đến 31/10/2021) các tổ hòa giải ở thôn, làng đã hòa giải thành 13 vụ, trong đó tranh chấp đất đai: 8 vụ, mâu thuẫn gia đình: 5 vụ.

**Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:** Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

## **2. Kết quả tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống dịch bệnh Covid – 19.**

UBND xã đã thực hiện tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 dưới các hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh: 40 lần/15 phút 1 lần. Thực hiện tuyên truyền bằng xe loa lưu động qua 10 thôn, làng tổng cộng 7 lần. Thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã 2 bài. Ngoài ra đoàn thanh niên còn tuyên truyền bằng tờ rơi, bảng thông báo tại trụ sở xã. UBND xã đã huy động lực lượng cán bộ, công chức thực hiện hướng dẫn người dân khai báo y tế cho toàn bộ công dân trên địa bàn xã, cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân. UBND xã chỉ đạo tổ tự quản phân công tổ viên trực hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan liên hệ công việc. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh bị ngừng hoạt động theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, kiểm tra nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang khi ra đường. Tổ chức tốt việc kiểm soát tại các chốt kiểm dịch Covid – 19 trên địa bàn và phát hiện 02 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đã lập biên bản và đề nghị UBND thành phố xử phạt với số tiền 12.500.000 đồng. Cơ bản tất cả công dân đều tuân thủ chấp hành tốt và trên địa bàn xã không có ca nào nhiễm Covid – 19. Xã Chư Á vẫn giữ vững là vùng xanh trên địa bàn thành phố.

### **3. Kết quả triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.**

Đảng ủy, chính quyền đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện ngày pháp luật trên địa bàn xã. Kết quả tổ chức thực hiện ngày pháp luật như sau:

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức lồng ghép vào tọa đàm ngày phụ nữ 20/10 về luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình.

Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày pháp luật qua hệ thống truyền thanh cơ sở và băng rôn, cờ tại UBND xã.

### **4. Công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:**

Việc phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo điều 17 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh xã và được lồng ghép vào các cuộc họp dân tại thôn làng.

Việc Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo theo điều 21, 22 của Luật được thực hiện dưới hình thức trực tiếp với từng cá nhân do công an xã trực tiếp phổ biến.

### **5. Kết quả tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp:**

UBND xã ban hành quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện kế hoạch UBND xã tiến hành tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã và lồng ghép vào các cuộc họp giáo ban hàng tháng, sơ kết quý.

### **6. Kết quả triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.**

Việc tổ chức PBGDPL cho CBCCVC-NLĐ thuộc phạm vi quản lý; truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn: Việc tổ chức PBGDPL cho CBCCVC-NLĐ thuộc phạm vi quản lý được thực

hiện bằng hình thức lồng ghép vào các cuộc họp giao ban tuần, hàng tháng. Trong năm 2021 UBND xã đã thực hiện đăng tải 13 bài viết tuyên truyền pháp luật lên trang thông tin điện tử xã. Đồng thời soạn thảo, cung cấp các đề cương cho hội nông dân, hội phụ nữ và cho 10 thôn, làng để hướng dẫn, định hướng tuyên truyền. Thực hiện tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh xã 20 lần/30 phút 1 lần.

Việc đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL theo quy định pháp luật: UBND xã đảm bảo đủ kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: hệ thống loa cầm tay, máy chiếu, laptop cho công tác tuyên truyền.

## **7. Kinh phí đảm bảo hoạt động.**

Năm 2021 dự toán kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là 10.000.000 đồng và được cấp 10.000.000 đồng để đảm bảo hoạt động.

## **II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ.**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc.**

Công tác hòa giải ở cơ sở là một nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng chính vì vậy cấp Ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì công tác này và phối hợp với UBMTTQVN xã hướng dẫn, đôn đốc công tác hòa giải ở cơ sở tại 10 thôn, làng.

### **2. Kết quả triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021.**

Trong năm 2021 nhận được sự chỉ đạo, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu cho lãnh đạo UBND để phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam trong công tác củng cố kiện toàn tổ hòa giải và tập huấn cho hòa giải viên. UBND xã tiến hành kiện toàn lại 10 tổ hòa giải ở cơ sở vào năm 2019 và dự kiến trong tháng 12 năm 2021 UBND xã phối hợp với UBMTTQVN tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên.

### **3. Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ năm 2021.**

Trong năm 2021 UBND xã chưa tiếp nhận thông tin cũng như chưa phát hiện ra vụ việc bạo lực gia đình đối với phụ nữ nào.

### **4. Công nhận kết quả vụ việc hòa giải thành tại Tòa án: không**

### **5. Kết quả tổ chức tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở.**

Trong năm chưa thực hiện tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên tại xã (dự kiến tổ chức trong tháng 12). Cử công chức và hòa giải viên tham gia tập huấn lớp hòa giải viên ở cơ sở tại thành phố đầy đủ.

**6. Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương trình phối hợp công tác có liên quan trong công tác hòa giải ở cơ sở.**

Mặt trận và các đoàn thể phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. Từ đó góp phần kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn xích mích nhỏ trong nhân dân, gắn kết cộng đồng.

**6. Những cách làm hay, giải pháp có hiệu quả tại địa phương; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.**

Khó khăn: trình độ hiểu biết pháp luật của đội ngũ hòa giải viên còn rất hạn chế do trình độ dân trí không đồng đều (xã Chư Á người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số). Nhiều hòa giải viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu hòa giải theo kinh nghiệm sống, theo luật tục và gần như không biết vận dụng pháp luật để giải quyết các tình huống cụ thể. Hoạt động hòa giải ở cơ sở chủ yếu vẫn dựa trên uy tín, kinh nghiệm sống và kiến thức hiểu biết xã hội của hòa giải viên mà chưa dựa trên quy định của pháp luật. Một số trường hợp, do hòa giải viên không nắm vững các quy định của pháp luật nên vẫn tiến hành hòa giải những vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải như hành vi vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý về mặt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Một số hòa giải viên còn chưa thực sự tích cực trong công tác hòa giải tại cơ sở.

Một số hòa giải viên còn hạn chế về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, nên kết quả hòa giải còn hạn chế; Trong quá trình hòa giải, một số hòa giải viên ngại va chạm, chưa mạnh dạn, thiếu nhiệt tình nên chưa kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Đề xuất: Cấp huyện và cấp tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp – Hộ tịch, các hóa giải viên ở cơ sở.

Kinh phí được cấp cho hoạt động hòa giải ở cơ sở: Kinh phí chi trả thù lao cho hòa giải viên theo vụ việc 13 vụ tổng cộng 2.600.000 đồng.

## **B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2022**

### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.**

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức các buổi hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới tại UBND xã cho cán bộ công chức và lao động; cho nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó thực hiện tuyên truyền lồng ghép nội dung các văn bản pháp luật tại các cuộc họp ở thôn, làng. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền lưu động tại các thôn, làng.

## **2. Công tác hòa giải ở cơ sở.**

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại 10 tổ hòa giải của 10 thôn, làng trên địa bàn. Qua đó đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc ghi chép các vụ việc hòa giải vào sổ theo dõi hướng đến chi trả thù lao theo vụ việc cho các tổ hòa giải. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn xã Chư Ấ.

***Nơi nhận:***

- Phòng tư pháp TP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thu Hương**

**UBND XÃ CHƯ Ắ**

**PHỤ LỤC 1**

**Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang; các đối tượng đặc thù và trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân năm 2021**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2021 của UBND xã Chư Ấ)*

Nội dung PBGDPL <i>(ghi rõ nội dung)</i>	PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang		PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc		PBGDPL cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo		PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn		PBGDPL cho nạn nhân bạo lực gia đình		PBGDPL cho người lao động trong các doanh nghiệp		Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân		PBGDPL cho người khuyết tật	
	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>	<i>Cuộc</i>	<i>Lượt người</i>
PBGDPL trực tiếp gồm Hội nghị, lớp tập huấn, tòa đàm, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, ...	10	350	0	0	02	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biên soạn và phát hành tài liệu <i>(là những tài liệu do cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện biên soạn, không</i>	<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>		<i>Số lượng tài liệu</i>	
	13		0		0		13		0		0		0		0	

<i>bao gồm những tài liệu được cấp miễn phí)</i>								
Số lượng chuyên mục, tin, bài phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đài PTTH, loa đài truyền thanh	<i>Số lượng chuyên mục/thời lượng, định kỳ phát sóng</i>	<i>Số lượng chuyên mục/thời lượng</i>	<i>định kỳ phát sóng</i>	<i>Số lượng chuyên mục/thời lượng</i>	<i>định kỳ phát sóng</i>	<i>Số lượng chuyên mục/thời lượng</i>	<i>định kỳ phát sóng</i>	<i>Số lượng chuyên mục/thời lượng</i>
	<i>20/30 phút 1 lần</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20/30 phút 1 lần</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Số lượng tin, bài đăng trên Trang/Cổng thông tin điện tử	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>	<i>Số lượng tin bài/ số lượt người truy cập</i>
	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hoạt động khác								



